

“โปรดอ่านและจัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือกตามคำแนะนำนี้เท่านั้น”

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกพร้อมคำแนะนำ
และตรวจสอบข้อมูลบทบาทหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งได้ที่ <http://www.person.doae.go.th>
หัวข้อ “การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน”

* เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร กรณีมีการให้แก้ไขเอกสารประกอบการคัดเลือก
หรือสอบถามข้อสงสัยในการจัดทำ หรือติดตามผลการประเมิน และคำสั่งเลื่อนระดับ
จึงขอให้ผู้มีรายชื่อเข้าเป็นสมาชิกไลน์กลุ่มชำนานาญการ ๑/๖๒ ได้โดยสแกนคิวอาร์โค้ดนี้





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๓๖๙๐

ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๓๓๘

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินผลงานเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ระดับชำนาญการ

เรียน ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก เกษตรกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทุกสำนักงาน

กรมส่งเสริมการเกษตรขอแจ้งรายชื่อข้าราชการระดับปฏิบัติการผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินผลงานเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ในตำแหน่งเลขที่ และส่วนราชการเดิม (รอบสำรวจตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) รวมทั้งสิ้นจำนวน ๗๗ ราย แยกเป็นพื้นที่ทั่วไป จำนวน ๖๓ ราย และพื้นที่ชายแดนใต้ จำนวน ๑๔ ราย โดยขอให้ผู้มีคุณสมบัติตามรายชื่อดังกล่าวจัดส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๒ ชุด ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ (ถือวันประทับตรารับเอกสารที่สำนักงานเลขาธิการกรม) หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก ทั้งนี้ ให้ดำเนินการดังนี้

๑. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการพิจารณาได้ที่ <http://www.person.doae.go.th> หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”

๒. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกพร้อมคำแนะนำและตรวจสอบข้อมูล บทบาทหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งได้ที่ <http://www.person.doae.go.th> หัวข้อ “การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน” หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนวรรตน์ กวินพิศุทธิ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕-๗๑๘๙๗๘๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้มีรายชื่อทราบและดำเนินการต่อไป


(นายคณัย ชินอารมย์)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร



ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๓๓๘

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินผลงานเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ระดับชำนาญการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

กรมส่งเสริมการเกษตรขอแจ้งรายชื่อข้าราชการระดับปฏิบัติการผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินผลงานเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการในตำแหน่งเลขที่และส่วนราชการเดิม (รอบสำรวจตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) รวมทั้งสิ้นจำนวน ๗๗ ราย แยกเป็นพื้นที่ทั่วไป จำนวน ๖๓ ราย และพื้นที่ชายแดนใต้ จำนวน ๑๔ ราย โดยขอให้ผู้มีคุณสมบัติตามรายชื่อดังกล่าวจัดส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๒ ชุด ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ (ถือวันที่ประทับตรารับเอกสารที่สำนักงานเลขานุการกรม) หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก ทั้งนี้ ให้ดำเนินการดังนี้

๑. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ <http://www.person.doae.go.th> หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”

๒. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกพร้อมคำแนะนำและตรวจสอบข้อมูลบทบาทหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งได้ที่ <http://www.person.doae.go.th> หัวข้อ “การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน” หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนวรรตน์ กวินพิศุทธิ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕-๗๑๘๘๗๘๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เกษตรกรจังหวัดทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนัย ชื่นอารมย์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

กองการเจ้าหน้าที่

โทร.๐ ๒๕๗๙ ๓๖๙๐

E-mail : person30@doae.go.th

บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงระดับชำนาญการ
รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) รวม จำนวน ๗๗ ราย

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล/สังกัด	หมายเหตุ
๑	๓๖	นางสาวกิตติมา แซ่จิว นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม	คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือกรมฯที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๒๕ ลว. ๒๔ ส.ค. ๕๒ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ http://person.doae.go.th ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก
๒	๕๘	นางสาวชญานิษฐ์ ภูสง่า นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มการเงิน กองคลัง	(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก) ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๓	๗๔	นางสาวจินตนา พุทธรรม นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบัญชี กองคลัง	๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ
๔	๙๗	นางอัฐิยา อรุณวงศ์ นักวิชาการพัสดุ กลุ่มพัสดุ กองคลัง	พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของคุณบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี
๕	๑๐๓	นางสาวพันธกานต์ กันยะมี นักวิชาการพัสดุ กลุ่มพัสดุ กองคลัง	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล/สังกัด	หมายเหตุ
๖	๙๔๙	นายพัฒนร์พี สืบขจร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มพัฒนาแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน (กองพัฒนาเกษตรกร)	<p align="center">คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p align="center">เพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือกรมฯที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๒๕ ลว. ๒๔ ส.ค. ๕๒ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ http://person.doae.go.th</p>
๗	๑๒๐๙	นางชลอ ภิรมย์ภักดี นักวิชาการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพืชหัว สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	<p>ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒</p> <p>หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก</p> <p align="center">(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</p>
๘	๑๒๑๐	นางสาวภัทรพร ตันโสตเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	<p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่</p>
๙	๑๒๒๔	นางปรีชา จีราพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากการเกษตรที่ ๑ จังหวัดชัยนาท	<p>นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค่าส่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของคุณบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน</p>
๑๐	๑๒๗๒	นายกิตติศักดิ์ ประดิษฐ์กุล นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี	<p>ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล/สังกัด	หมายเหตุ
๑๑	๑๓๑๙	นางสาววิภาวรรณ เอกเอี่ยม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี	<p align="center">คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p align="center">เพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือกรมฯที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๒๕ ลว. ๒๔ ส.ค. ๕๒ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ http://person.doae.go.th ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒</p>
๑๒	๑๓๗๗	นายรุ่งอรุณ สุ่มแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง	<p>หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก</p> <p align="center">(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p>
๑๓	๑๑๒๗๗	นางสาววิภา อินเรือง นักวิชาการแผนถ่ายภาพ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	<p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของคุณบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>
๑๔	๓๑๓๖	นางสาวมัลลิกา กันระตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	
๑๕	๑๘๒๐	นายณัฐพันธ์ ทนยิ้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล/สังกัด	หมายเหตุ
๑๖	๒๑๐๙	นางสาวจุฑามาศ กล่อมจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร	คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือกรมฯที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๒๕ ลว. ๒๔ ส.ค. ๕๒ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ http://person.doae.go.th
๑๗	๒๘๐๔	นางสาววรรณวิไล สิริพิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี	ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก
๑๘	๓๐๓๘	นางสาวสุปราณี อินบ้านผือ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งศรี จังหวัดชัยภูมิ	(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก) ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๑๙	๓๔๓๔	นางสาวสุพรรณิ สุวรรณประภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย	๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ
๒๐	๓๕๘๓	นายพนพล พูแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่	พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของคุณบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.
๒๑	๓๕๓๓	นายธีระพงษ์ ทาหล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล/สังกัด	หมายเหตุ
๒๒	๓๖๔๖	นางสาวภรณ์สุตา ปัญญาธิล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอตอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่	คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือกรมฯที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๒๕ ลว. ๒๔ ส.ค. ๕๒ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ http://person.doae.go.th
๒๓	๓๖๖๖	นางสาวธิดารัตน์ ไชยมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่	ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก
๒๔	๓๗๕๑	ว่าที่ร้อยตรีโสธร เกิดแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก) ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๒๕	๔๐๖๐	นายถวัลย์ ประมวล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ
๒๖	๔๐๕๐	นางสาวจิตติกาญจน์ สมพงษ์นวกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.
๒๗	๔๔๖๔	นางสาวอรสา สิทธิไกรพงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล/สังกัด	หมายเหตุ
๒๘	๔๖๘๘	นายศักรินทร์ บุญฤทธิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือกรมฯที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๒๕ ลว. ๒๔ ส.ค. ๕๒ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ http://person.doae.go.th
๒๙	๔๙๙๘	นางสาวดวงเดือน บัวเขียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี	ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก
๓๐	๕๐๑๕	นางสาวรัชนี ตรีเลิศัญจร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก) ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๓๑	๕๐๔๐	นางสุกัญญา ยิ่งเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค่าส่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ
๓๒	๕๒๘๘	นายพนพล อุปถัมภ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน	พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก
๓๓	๕๓๒๐	นางสาวภก วุฒิสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน	การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล/สังกัด	หมายเหตุ
๓๔	๕๓๕๔	นางสาวนิรดา แป้นนางรอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	<p align="center">คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือกรมฯที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๒๕ ลว. ๒๔ ส.ค. ๕๒ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ http://person.doae.go.th</p>
๓๕	๕๕๕๙	นายศักดิ์เดช วงศ์นาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี	<p>ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒</p> <p>หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก</p>
๓๖	๕๙๒๔	นางสาวขวัญชนก ธงทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	<p align="center">(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p>
๓๗	๕๙๘๕	นางสาวกฤตยา ศรีศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	<p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ</p>
๓๘	๙๔๓๑	นางสาวสกวรัตน์ นาเมืองรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	<p>พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.</p>
๓๙	๖๐๔๘	นางสาวเสาวภาคย์ คำเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	<p>ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล/สังกัด	หมายเหตุ
๔๐	๖๔๗๐	นางสาวภัทรปภา มินรินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือกรมฯที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๒๕ ลว. ๒๔ ส.ค. ๕๒ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ http://person.doae.go.th ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก
๔๑	๖๕๓๗	นางสาวกนกกาญจน์ สว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอยางทอง จังหวัดพิษณุโลก	ขอยกเลิกรายชื่อ
๔๒	๖๕๖๓	นางสาวเบญจรัตน์ อ่ำปิ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสาทเหล็ก จังหวัดพิจิตร	(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก) ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๔๓	๖๘๘๗	นายพลากร สิริราชฎ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอร่องขวาง จังหวัดแพร่	๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค่าส่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของคุณบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี
๔๔	๖๙๑๗	นางรุ่งฤทัย ริงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสงเม่น จังหวัดแพร่	
๔๕	๖๙๖๙	นางสาวนันทนา มูลมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอถลุง จังหวัดภูเก็ต	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล/สังกัด	หมายเหตุ
๔๖	๖๙๙๔	นางสาวเกษศิริรินทร์ กลิ่นวิชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม	<p align="center">คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือกรมฯที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๒๕ ลว. ๒๔ ส.ค. ๕๒ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ http://person.doae.go.th</p>
๔๗	๗๒๖๕	นางสาวประทุมพร ขอดแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	<p>ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒</p> <p>หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก</p>
๔๘	๗๒๔๔	นายธีรภัทร์ เลี้ยวสิริพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน	<p align="center">(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p>
๔๙	๖๖๑๘	นายธนภฤต ศรีอำไพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง	<p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค่าส่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ</p>
๕๐	๗๒๙๔	นายจักรพงษ์ จำเริญสาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด	<p>พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.</p>
๕๑	๗๘๒๙	นายวีระยุทธ บรรดาศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง	<p>ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล/สังกัด	หมายเหตุ
๕๒	๗๙๓๖	นางสาวชุติมา อาลัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	<p align="center">คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือกรมฯที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๒๕ ลว. ๒๔ ส.ค. ๕๒ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ http://person.doae.go.th</p>
๕๓	๘๑๗๓	นางสาวสิริธร ศิริวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง	<p>ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒</p> <p>หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก</p>
๕๔	๘๒๓๖	นางสาวจุฑามาศ พรหมยวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	<p align="center">(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p>
๕๕	๙๐๗๒	นางสาวอัจฉรา บุญยะตุลานนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา	<p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค่าส่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ</p>
๕๖	๙๒๑๗	นางสาวจิราภรณ์ จิรานภาพันธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ	<p>พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของคุณบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.</p>
๕๗	๙๒๔๒	นางสาวปริญธร ปิยะรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม	<p>ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล/สังกัด	หมายเหตุ
๕๘	๑๐๐๙๔	นางสาวนารีรัตน์ แสนเมืองชิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์	<p align="center">คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือกรมฯที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๒๕ ลว. ๒๔ ส.ค. ๕๒ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ http://person.doae.go.th</p>
๕๙	๑๐๑๓๔	นายวิชนพงศ์ ยูพการณั นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	<p>ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒</p> <p>หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก</p>
๖๐	๑๐๔๔๘	นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง	<p align="center">(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p>
๖๑	๑๐๔๙๔	นางสาวจรรุภรณ์ สำเนียงแจ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง	<p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ</p>
๖๒	๑๐๘๕๘	นายทวีปกรณ บุญวรรณุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	<p>พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.</p>
๖๓	๑๐๘๖๗	นายวิโรจน์ เล่าเกษตรวิทย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	<p>ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล/สังกัด	หมายเหตุ
๑	๕๐๖๐	<p>พื้นที่ชายแดนใต้</p> <p>นายเอนก ศรีชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส</p>	<p>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือกรมฯที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๒๕ ลว. ๒๔ ส.ค. ๕๒ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ http://person.doae.go.th</p>
๒	๕๐๖๓	<p>นายวรเทพ เจริญทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส</p>	<p>ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒</p> <p>หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก</p>
๓	๕๐๙๗	<p>นางสาววารุณี แซ่ลก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส</p>	<p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p>
๔	๕๑๑๒	<p>นายพิชิต หมอสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส</p>	<p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของคุณบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>
๕	๕๑๑๓	<p>นางสาวรชिता อาแว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส</p>	<p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของคุณบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>
๖	๕๑๗๐	<p>นางสาวนริศา เยะหมัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส</p>	<p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของคุณบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล/สังกัด	หมายเหตุ
๗	๕๘๑๗	นายโชฮัน ดอเลาะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี	<p align="center">คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือกรมฯที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๒๕ ลว. ๒๔ ส.ค. ๕๒ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ http://person.doae.go.th</p>
๘	๕๘๖๘	นายสาเหชูฮารี สาเหอามิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอกะป้อ จังหวัดปัตตานี	<p>ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒</p> <p>หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก</p>
๙	๗๓๐๑	นางสาวศศิภา แก้วศรีสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา	<p align="center">(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p>
๑๐	๙๐๘๔	นายเอกราช วิบูลย์พันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา	<p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ</p>
๑๑	๙๐๓๐	นางสาวณิชาภัทร สมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบำบอง จังหวัดสงขลา	<p>พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.</p>
๑๒	๙๑๑๙	นายคมจักร ทองจิบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล	<p>ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล/สังกัด	หมายเหตุ
๑๓	๙๑๖๐	นายสมคิด บุญเทพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล	<p align="center">คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือกรมฯที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๒๕ ลว. ๒๔ ส.ค. ๕๒ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ http://person.doae.go.th</p>
๑๔	๙๑๗๒	นางสาววาสนา โปจีน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล	<p>ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒</p> <p>หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก</p> <p align="center">(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>